
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ2567 
สมัยสามัญ สมัยที่2 ครัง้ที่ 1/2567  
วันที่  2๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖7 

เวลา  ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกสงู 

      ผูม้าประชุม 
ลำดับที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑. นายเตือน       บัวส่อง   ประธานสภา อบต.   เตือน     บัวส่อง  
๒. นายปัญญา     ศรีสาคร   รองประธานสภา อบต.   ปัญญา    ศรีสาคร  
๓. นายนิกร        ฉวีวงค์   สมาชิก อบต.ม.๒   นิกร       ฉวีวงค์  
๔. นายทวี          เพียรคำ   สมาชิก อบต.ม.๓   ทวี         เพียรคำ  
๕. นายสะอาด     ลำพูน   สมาชิก อบต.ม.๔   สะอาด     ลำพูน  
๖. นายคมคาย     นิมิตร   สมาชิก อบต.ม.๖   คมคาย     นิมิตร  
๗. นายเต็ม       สระพิมาย   สมาชิก อบต.ม.๗  เต็ม       สระพิมาย  
๘. นายทองคำ     ราหา   สมาชิก อบต.ม.๘   ทองคำ     ราหา  
๙. น.ส.ปาริชาติ    ถุนนอก   เลขานุการสภา อบต.   ปาริชาติ    ถุนนอก ปลัด อบต. 

  
     ผู้ไม่มาประชุม       -ไม่ม-ี 
              ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่           ช่ือ-สกุล             ตำแหน่ง             ลายมือช่ือ  หมาย
เหต ุ

   ๑. นายมณี   ปักโคลาพัง นายก อบต.โคกสูง  มณี      ปักโคลาพัง  
   ๒. นายจำลอง     ทศมาศ รองนายก อบต.โคกสูง  จำลอง       ทศมาศ  
   ๓. นายทองลาด   หอมวัน รองนายก อบต.โคกสูง  ทองลาด     หอมวัน  
   ๔. นายรังสัน     เรืองกล้า เลขานุการ นายก อบต.ฯ  รังสัน         เรืองกล้า  
   ๕. น.ส.เกศแก้ว วิวัฒน์บวรกุล รองปลัด อบต.โคกสงู เกศแก้ว วิวัฒณ์บวรกุล  
   ๖. น.ส.ลัดดาวัลย์  สีทะโล ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ ลัดดาวัลย์    สีทะโล  
   ๗. น.ส.วงค์ทิพา พันธ์ุอินป้อ จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ วงค์ทิพา   พันธ์ุอินป้อ  
   ๘. นายจรูญศักดิ์ สมเสนาะ ผู้ใหญบ่้านหมู่ ๖ จรูญศักดิ์ สมเสนาะ  

๙. นายพิชิต วงศาจันทร ์ ผู้ใหญบ่้านหมู่ ๑ พิชิต วงศาจันทร ์  
๑๐ นายทองศรี บุตรวิชา ผู้ใหญบ่้านหมู่ ๒ ทองศรี บุตรวิชา  
๑๑ นางเกสร  ชัยภา ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านหมู่ ๔ เกสร  ชัยภา  
๑๒ นางรุจริา นาวราศิร ิ ผู้ใหญบ่้านหมู่ 3 รุจริา นาวราศิร ิ  
๑๓ นางชมชนก ประวัต ิ นักทรัพยากรบุคคล ชมชนก ประวัติ  

 



-๒- 
 
ลำดับที ่           ช่ือ-สกุล             ตำแหน่ง       ลายมือช่ือ  หมายเหต ุ

๑๔ นายมานพ ทองดี  นักวิชาการศึกษา มานพ ทองดี   
๑๕ นายเทียนชัย เทินกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ เทียนชัย เทินกระโทก  
๑๖ นายวิชัย อ้อมวิหาร ผอ.โรงเรียนบ้านสระตะเคียน วิชัย  อ้อมวิหาร  
๑๗ นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกุล ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์ กัญธเมษย์ เลิศอริยะกุล  
๑8 นางสาวชญาฎา จันทรร์าตร ี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชญาฎา จันทร์ราตร ี  
๑๙ นางสุภาพร ธาตุสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน สุภาพร ธาตุสุวรรณ  
๒๐ นายอัฐกร สงิหเ์สนา ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสงูคูขาด อัฐกร สงิหเ์สนา  
๒๑ นางจันจริา แย้มประโคน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จันจริา แย้มประโคน  
๒๒ นายอภิชิต  แสงบุตร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อภิชิต  แสงบุตร  

 
เริ่มประชมุ   เวลา  ๐๙.3๐น. 

นางสาวปาริชาติ  ถุนนอก(เลขานุการสภาฯ) ได้กล่าวเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  
                  และเชิญ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และได้กล่าวเรียนเชิญท่าน  

                ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยั และกล่าวเปิดการประชุม เพื่อเข้าสู่ระเบียบ  
                วาระการประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ เมื่อทีป่ระชุมพรอ้ม กระผมเปิดการประชุม และก่อนทีจ่ะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวปาริชาติ     
             ถุนนอก เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสงู ขออ่านประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง 

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจำปี 2567  ด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกสงู ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสงู  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี  2567 กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 
2567 โดยมีกำหนดเวลา 15 วัน นั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  21 และข้อ 22  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ 2565
จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล สมัยประชุมสามญั สมัยที่ 2 ประจำปี 25๖7  ตั้งแต่วันที่ 
15 มิถุนายน 2567 โดยมีกำหนดระยะเวลา 15 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 
มิถุนายน 2567 นายเตือน บัวส่อง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 

ประธานสภาฯ กระผมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

๑.ขอขอบคุณผู้นำชุมชน สมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและมาร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลกินไก่ 
ในระหว่างวันที่ ๖-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
๒. ขอขอบคุณผู้บริหาร รองนายก เลขานายก เจ้าหน้าที่ อบต. สมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
ว่ิง เดิน ปั่น ธงตราสัญลักษณ์  เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗  
 

-๓- 



 
๓.แจ้งเรื่อง การโอนย้ายพนักงาน  ๑. นางวราภรณ์ ทองแถม ย้ายมาจาก เทศบาลห้วยหิน อ.หนองหงส์ 
มาในตำแหน่ง นักวิชาการเงินบญัชี ในวันที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๖๗  ๒. นายเทียนชัย เทินกระโทก ย้ายมา
จาก เทศบาลชุมพวง จ.นครราชสีมา มาในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
๔. นายวิทูรย์ แก้วนิล ย้ายไปเทศบาลกงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
๕. และแจ้งนายทองแดง เสือแก้ว ลกูจ้างทั่วไป เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมของครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามญั สมัยที่ 1/๒๕๖๗  ลง 
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗)   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยหรอืจะแก้ไขจุดบกพร่อง ตรงไหนบา้งหรอืไม่ ถ้ามีขอเชิญเสนอข้ึนมา 
ได้เลยครบั เราจะได้ช่วยกันแก้ไข แต่ถ้าไม่มี กระผมขอมตทิีป่ระชุม โดยจะถามว่า  
-สมาชิกฯ  ท่านใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมใน ครัง้ที่ผ่านมา  

มติที่ประชุม   -รับรอง  ๗  เสียง 
    -ไม่รับรอง   -  เสียง 

-งดออกเสียง      ๑  เสียง 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครัง้ที่แลว้ 
     -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง เสนอเพื่อพจิารณา 
  ๕.๑ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ินเพิ่มเตมิ(ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๗) 
ประธานสภาฯ ต่อไปจะเป็นการพจิารณาแผนพฒันาท้องถ่ินเพิม่เติม(ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๗)  ขอให้นายกได้ช้ีแจงรายละเอียด

แผนที่ใหส้ภาพิจารณาและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สภาได้ทราบ  ครับ 
นายกฯ อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๔ ข้อ ๒๒  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การ
เพิ่มเตมิแผนพฒันาท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการตามขั้นตอนดงันี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทำร่างแผนพฒันาท้องถ่ินเพิม่เตมิพร้อมเหตุผลและความจำเป็น
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน (๒)คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพจิารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ินเพิ่มเตมิ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลใหส้่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพิม่เตมิใหส้ภา
องค์การบรหิารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ร่างแผนเพิม่ มีทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ  แผนงานเคหะและชุมชน  มี ๑๐ โครงการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มี ๑๓ โครงการ แผนงานรักษาความสงบภายใน มี ๒ โครงการ  
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของขุมชน มี ๓ โครงการ (รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ) 

ประธานสภาฯ   ตามที่นายกได้ให้รายละเอียด สมาชิกท่านใดสงสัยซักถามเชิญได้ ครับ  เชิญ นายสะอาด ลำพูน ครบั  
-๔- 

 
นายสะอาด ลำพูน  ตามที่ไดต้ิดตามโครงการหมูท่ี่ ๖ โครงการเสนอเข้าสภามีมากในรอบนี้ ไม่มีของหมูบ่้านอื่นเลย และ 
สมาชิกหมู่ที่ ๔ การจ่ายขาดเงินสะสมที่ผูบ้รหิารจะนำมาจากการเพิ่มเตมิแผนพัฒนา ซึ่งมาจากโครงการต่างๆที่หมู่บ้าน

เสนอเข้ามา มันมีมากเมือ่เปรียบเทียบกบังบประมาณที่ แตล่ะปี มงีบเพียง ๔ ล้านกว่าบาท แต่แผนมาก
เกินไป เกินความจำเป็น ไมเ่กิดประโยชน์ และฝากผู้บริหารให้ดูความจำเป็นเร่งด่วน เช่น โครงการไฟส่อง



สว่าง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน มีความจำเป็นมากกว่าอยากให้ได้ก่อน   การซ่อมถนนลกูรงัไม่อยากให้ทำ
ซ่อมบอ่ยๆ อยากใหท้ำโครงการที่ได้มาตรฐานไปเลย 

นายกฯ ตอบสมาชิกหมูท่ี่ ๔ จากแผนงานโครงการที่เสนอเข้าสภารอบนี้มีของหมู่ที่ ๖ มากกว่าหมู่อื่นๆ เพราะ
ประชาคมหมู่ที่ ๖ เข้าแผนครัง้ก่อนไมท่ัน   จึงทำมาเพิ่มในรอบนี้ และถ้ามีแผน และมเีงินสะสมกจ็ะนำ
โครงการจากแผนมาจ่ายทำโครงการได้  การจ่ายแต่ละครั้งก็จะปรึกษากบัทุกฝ่ายก่อน  และการซอ่มแซม
ถนนลูกรงั จะเป็นการซ่อมบางจุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้ากอ่น  ถนนหมูที่ ๖ มีหลาย
เส้นทางแต่ละเส้นก็ชำรุดมาก แต่ใช้งบไม่ได้เนือ่งจากไม่มีในแผน ในรอบนีฝ้่ายผู้นำจึงได้ประชาคมเพื่อ
เพิ่มเตมิแผนเข้ามา จึงมีหลายโครงการ ครบั 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเสนอที่ประชุมอีก ครบั   เชิญนายคมคาย นิมิต สมาชิกหมู่ที่ ๖  
นายคมคาย นิมิต  ช้ีแจงเพิ่มเติม ทีร่อบนีม้ีโครงการในแผนพัฒนา ๑๗ โครงการ ส่วนมากมาจากหมูที่ ๖ ซึ่งโครงการที่ 
สมาชิกหมู่ที่ ๖ ประชาคมมาเป็นโครงการที่ชุมชนเดอืดร้อนเป็นสำคัญ เช่นโครงการขยายเขตไฟฟ้า เนื่องจากชุมชนได้

ขยายออกไป และการขยายเขตระบบน้ำประปากเ็ช่นกัน จึงจำเป็นต้องมีในแผนไว้ 
นายกฯ จากแผนงานโครงการต่างๆ ทีผ่านๆมา กจ็ะมจีำนวนโครงการในแผนไม่เท่ากันของแตล่ะหมู่บ้าน เพราะ

พื้นที่ไม่เท่ากัน ประชากรไม่เท่ากัน จำนวนแผนจึงแตกต่างกนั แต่ก็ต้องมีไว้เพื่อจะได้หางบประมาณมาทำ
โครงการ ซึ่งถ้างบ อบต.มีไม่พอ ก็จะได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการอื่น ต่อไป 

นายเต็ม สระพิมาย  โครงการขยายเขตทอ่ประปา หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ระยะทางเท่ากันทำไมงบประมาณแตกต่างกัน 
สมาชิกหมู่ที่ ๗ ให้ช้ีแจ้งทีป่ระชุมรับทราบด้วย 
นายกฯ ตามที่ สมาชิกหมู่ที่ ๗  สอบถาม เหตผุล คือขนาดท่อที่วางแตกต่างกัน งบประมาณจึงต่างกัน ครับ 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเสนอที่ประชุมอีก ครบั ถ้าไม่มี ผมจะขอมติทีป่ระชุมต่อไป  กระผมขอถามว่า สมาชิกท่านใด 

เห็นชอบ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (เพิม่เตมิแผนครัง้ที่ ๑/๒๕๖๗) 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ    ๗    เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    ๐       เสียง 
     งดออกเสียง   ๑       เสียง 
ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นวาระเรื่องอื่นๆ ใครมีเรื่องใดจะแจ้งในทีป่ระชุมก็เชิญได้ครับ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
ปลัดฯ เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนในปงีบประมาณ ๒๕๖๘ ขอให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ ทั้ง ๕ โรงเรียนได้ทำ

หนังสือแจง้ความประสงค์ขอโครงการเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๘ เพราะในช่วงนี้จะเริมจัดทำร่าง
ข้อบัญญัตงิบประมาณ ๒๕๖๘ แล้ว ให้นำส่งประมาณกลางเดือนนี้ 

-๕- 
 

ผอ.กองสวัสดิการ  เรื่องการซอ่มแซมที่อยู่อาศัย ตามที่ ม.8 ขอมาเรากำลังติดต่อของบให้ เพราะงบประมาณจะอนมุัติเป็น 
รอบๆ และของ ม.3 ที่แจ้งความประสงค์มา จะลงพื้นทีเ่พื่อเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง การขอรบัเงิน
สงเคราะห์ให้แจง้กองสวัสดกิารจะได้นำเสนอขอรบัต่อไป  สว่นงบซ่อมแซมบ้านที่ได้รบัอนุมัติ มี หมู่ 
๗,๕,๔,8 ก็จะได้ดำเนินการต่อไปเช่นกัน 

นักวิเคราะห์ฯ แจ้งเรื่องการจัดทำแผนพัฒนา ฝากผู้นำทกุท่านเมื่อประชาคมความเดือดร้อนจากหมู่บ้านมาแล้วใหท้ำ 
หนังสือสง่มายัง อบต. เจ้าหน้าทีจ่ะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนพฒันาต่อไป 

นักวิชาการศึกษา  เรื่องการจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนในพื้นที่ และการรายงานการดำเนินการโครงการ 



ที่ได้รับเงินอุดหนุนไปแล้วให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด และขอขอบคุณ ผู้นำทุกท่านที ่
ได้ร่วมกิจกรรม ในโครงการวันเด็ก ทีผ่่านมา และคงจะได้รบัความร่วมมืออีกหลายโครงการที่จะ
ดำเนินการในปีนี้ ครบั 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  1. สอบถามโครงการที่เข้าแผน โครงการถมร่องน้ำ หมู่ 2 ทิศตะวันตก รพสต. บริเวณหนองใหญ่  
2 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 ศาลากลางบ้าน หมู่2 ถึงบ้านครูชฎานาฏ และขอขอบคุณที่ได้
ก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นหนองเต็งประชาชนหลายหมู่บ้านได้รับประโยชน์  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ขอขอบคุณผู้บริหารและสมาชิก อบต. ที่ได้นำแผนงานโครงการความเดือดร้อนเรื่องประปา หมู่ 1 เข้า 
สภาและสภาได้ให้ความเห็นชอบแผน  ขอบคุณที่ได้เข้าแผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ทุกโครงการที่มีโครงการของ 
หมู่ที่๑  ดังนี้ 1.ถนนรอยต่อ หมู่ 3  2.ถนนที่ชำรุด หน้าโรงเรียน ๓. ถนนข้างฉางข้าว 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ขอช้ีแจงว่าโครงการที่เพิ่มเติมแผน ม.6 เยอะเพราะก่อนหน้านี้ เป็นช่วงรอยต่อของฝ่ายท้องที่ จึงยัง 
ไม่ไดท้ำโครงการ พอมาดำรงตำแหน่งใหม่ ถึงได้รวบรวมปัญหาต่างๆ เข้าแผนในครั้งนี้  

นายกฯ ตามที่ ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ได้ติดตามถามเรื ่องถมร่องน้ำ ม.2 และการขยายถนนกลางบ้าน ม.2 จะ
ดำเนินการต้นเดือนหน้า   ส่วนแผนของ ม.6 ท่านได้ติดตามโครงการต่างๆ ทั้ง ส.อบต. และผู้ใหญ่บ้าน 
ซึ่งแผนเมื่อก่อนเป็นแผน 3 ปี แต่ตอนน้ีเป็นแผน 5 ปี การเพิ่มเต็มแผนจึงใช้ทำประชาคมความเดือดร้อน
เข้ามาเพื่อเข้าแผน  และโครงการที่เข้าแผนไว้ ได้ทำเรื่องของบสนับสนุนของบ มี เส้นทาง ม.7 ถึงโนนจัน
ทา โดยขอเข้าแผน อบจ. ประสานผ่าน สจ. ศิริรัตน์ไว้ และอีกเส้น คือโนนสวรรค์ ม.3 ถึง ห้วยหิน 
สุดท้ายขอขอบคุณผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ท่าน ส.อบต. ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืองานกินไก่ที่ผ่านมา 

นายทวี เพียรคำ ติดตามเรื่องปัญหาก่อสร้างกำแพง อบต. ไม่มีร่องน้ำ ทำให้น้ำไหลผ่านถนนและเรื่องการเทฟุตต้ิงทับท่อ 
สมาชิกหมู่ที่ ๓ ประปา ผู้บริหารไดแ้ก้ไขไหม  

1. เรื่องรถฉุกเฉิน เรื่องการโทรเข้า 1669 คนป่วยวิกฤตเขาต้องรอ มีวิธีการที่ให้ผู้ป่วยไปก่อนแล้วโทร
รายงานศูนย์ช่วงเดินทางได้ไหม 
2.กรณีรถฉุกเฉินและรถน้ำออกปฏิบัติงานไม่ได้ ไม่ว่าจะเหตุจากรถชำรุด หรือคนไม่พร้อมก็ตามจะแก้ไข
ปัญหาอย่างไร เพื่อให้เกิดการต่อเนื่อง  
3.กรณีถมร่องน้ำ บริเวณที่เขาเช่าปลูกอ้อยแล้วถมร่องน้ำสาธารณะจะแก้ไขอย่างไร 
4.เรื่องถนนลาดยาง หมู่ 1- หมู่.4 มีหลุมบ่อและบอ่ลกึ เวลาฝนตกน้ำท่วมหลุมลึกมองไม่เหน็เกิดอนัตราย 
ควรจะซ่อมได้แล้ว เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมมีากขึ้น  
5.เสนอเรื่องการประชุมสภา อยากให้มีการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับฟงัการ
ประชุมสภาได้หลายช่องทางมากขึ้น 
๖. เรื่องอยากให้ฝ่ายบริหารเพิ่มเติมไฟส่องสว่างให้ครบทุกหมู่บ้านภายในปีนี้ได้หรือไม่ 

-๖- 
 

๗. เรื่องของโรคระบาดในสัตว์เท้ากีบ อยากจะให้มีนักสัตวบาลในตำบล จะได้ไหม แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร  
และขอท้วงประธาน อยากให้ท่านรักษาระเบียบวาระมากกว่าน้ี ครับ 

นายกฯ ตอบ หมู่ 3 เรื่องร่องน้ำหน้าถนน เราจะปรับภูมิทัศหน้าถนน  รวมทั้งร่องน้ำหน้าอบต.จนถึงร่องน้ำบ้าน
นายพรทรัพย์   ส่วน 1669 เราก็ปฏิบัติตามระเบียบ ส่วนรถน้ำมีการช่วยเหลือกันระหว่างเครือข่ายแต่
ละ อบต.ในการช่วยเหลือกัน  การซ่อมถนนลาดยางเส้น หมู่ที่ ๑-๔ รอโครงการที่กำลังดำเนินการและจะ
ขอให้เขามาซ่อมให้ถ้าไม่ทันการ ก็จะหาซื้อถุงยางมะตอยมาซ่อมเอง เรื่องไฟส่องสว่างก็กำลังดำเนินการ 
ไม่นิ่งเฉย ส่วนเรื่องการถ่ายทอดสดการประชุมฯ  อบต.เรา ก็มีเฟซ มีไลน์และมีการประชาสัมพันธ์ให้
ทราบอยู่แล้ว  



นายเทียนชัย เทินกระโทก  เรื่องไฟส่องสว่างได้เตรียมแล้ว ประมาณเดือนกรกฎาคม จะดำเนินการ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ไฟฟ้าที่ส่งรายงานเข้ามา 11 จุด ไม่ทราบว่าจะซ่อมให้หรือทำอย่างไร  
นายกฯ   โครงการที่ส่งมาที่ยังไม่มีในแผนเราได้ใส่แผนแล้วจะใส่ข้อบัญญัติตามลำดับ  ส่วนไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วและ 

ชำรุดก็จะซ่อมให้  ส่วนหมู่.2 ,6 จะย้ายโซล่าเซลล์ไปไว้ในที่ใหม่   ไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายบริหารจะดำเนิน 
โครงการในปีงบ 2568  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 โครงการไฟฟ้าที่ขอเพิ่มไปใหม่ ขอ 50% ของทุกหมู่ของโครงการที่ขอทั้งหมด ส่วนที่จะย้ายน้ัน เอาไว้ 
ก่อนได้ไหม  

นายกฯ   การย้ายจุดเป็นเรื่องขอแต่ละหมู่บ้าน จะย้ายหรือไม่นั้น ประชาคมต้องการไม่เหมือนกันมีความต้องการ 
และปัญหาไม่เหมือนกัน ให้แต่ละชุมชน ประชาคมเข้ามา เพื่อเข้าแผนไว้ตามที่เดือดร้อนก่อนหลังของแต่
ละหมู่บ้าน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกหรอืใครมเีรื่องอื่นๆแจ้งในทีป่ระชุมอีกหรือไม่   
เมื่อไม่มเีรือ่งอื่นๆอีก ขอปิดประชุม 
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